

พิธีบูชาซัง

การปฏิบัติถวายคว้นเพื่อชำระล้าง



พิธีบูชาซังเป็นการปฏิบัติถวายที่ลึกซึ้งทางวัชรยาน

คำว่า “ซัง” ในภาษาทิเบต มีความหมายว่า ขจัด, เอาออกไป, ทำให้บริสุทธิ์, ทำให้สะอาด และตื่นรู้

การทำให้บริสุทธิ์และการถวาย

การบูชาถวายซัง เป็นการช่วยผู้ปฏิบัติในการชำระล้าง ขณะที่เราประกอบพิธีนี้ เรามุ่งขจัดความไม่บริสุทธิ์ในกระแสดิจตของเรา และสรรพสัตว์ทั้งปวง ในขณะที่เดียวกัน เราก็ปฏิบัติกรให้ทานโดยให้แก่ “แขก” ทุกประเภท (ดังจะกล่าวถึงต่อไป) สิ่งที่เราทำในพิธีนี้คือ เราเผาไม้และรูปชนิดต่างๆ นำวัสดุหลายๆ อย่างมาผสมเข้าด้วยกัน เช่น ผงหินมีค่า และผ้าแพร ดังมีบรรยายไว้ในบทสวด

ผู้ประกอบพิธีจะเรียก “แขกสี่เหล่า” ประการแรก เราเริ่มด้วยแขกที่เราเคารพนับถือ คือพระรัตนตรัย (พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์) และมุลกะทั้งสามผู้ตื่นรู้แล้ว (ลามะ ยีตัม และทากินี) ต่อไป เราจะเชิญแขกที่มีคุณภาพ คือธรรมบาลที่ปัญญาผ่องใสและธรรมบาลที่บรรลุปัญญาญาณ

ต่อไปเราจะเชิญแขกที่มารับความกรุณา คือสรรพสัตว์ทั้งหกภพภูมิ และสุดท้าย เราเชิญแขกที่เป็นเจ้ากรรมนายเวรของเรา เราควรตั้งนิตินิว่าห้องฟ้าเบื้องหน้าเราเต็มไปด้วยแขกทั้งหมดที่เราได้เชิญมา นั่งอยู่บนมวลงหมู่เมฆ

แล้วผู้ปฏิบัติตั้งนิตินิว่าควันที่มีกลิ่นหอมนี้กลายเป็นของถวายมากมายไม่สิ้นสุด ล้วนแต่เป็นทรัพย์สินนำปรารถนาเต็มห้องฟ้า ทรัพย์สินของเหล่านี้ อาจเป็นอะไรก็ได้ที่สร้างความพึงพอใจและชำระชดใช้ตามแต่ประเภทของแขกเหล่านั้น

การสั่งสมบุญกุศลและปัญญาญาณ

การปฏิบัตินี้มีพลังอันยิ่งใหญ่ที่สามารถทำให้การสั่งสมบุญกุศลและปัญญาญาณบริบูรณ์ได้ ดังนั้น จึงเป็นมากกว่าการถวายรูปหรือควันธรรมา องค์ครู รินโปเชเองได้สอนพิธีถวายสังข์ไว้ในคำสอนต่างๆ ที่เป็นธรรมสมบัติ ในวาระขึ้นปีใหม่นี้ กลุ่มสังฆะจะประกอบพิธีถวายสังข์ที่ใหญ่โตและมีสีสันนานกว่าสองชั่วโมงที่วัดกา-ฉิง เซดรูป ลิง พิธีถวายนี้เป็นไปเพื่อสร้างความเป็นสิริมงคลสำหรับปีที่กำลังมาถึง

ข้อมูลเพิ่มเติม

ท่านจับกน พักชก รินโปเช เตือนอยู่เสมอให้ศิษย์ของท่านระลึกถึงอานิสงส์ของการปฏิบัติถวายสังข์ให้บ่อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ เราสามารถทำพิธีนี้ในรูปแบบที่สั้นกระชับได้ทุกวันโดยใช้บทสวดการปฏิบัติถวายสังข์ฉบับย่อ ([คลิกดูได้ที่ลาเซ่ โจจาวา](#)) ถ้าหากเราไม่สามารถปฏิบัติพิธีถวายสังข์ได้ทุกวัน เราอาจทำเฉพาะในโอกาสพิเศษ หรือเมื่อเราจะเริ่มต้นทำโครงการอะไรใหม่ก็ได้

เนื่องจากของที่จะใช้เผาในพิธีนี้ประกอบด้วยสิ่งต่างๆ มากมายและผู้ปฏิบัติอาจหาได้ยาก ทางอะการ่า (Akara) ที่ท่านจับกน พักชก รินโปเช ควบคุมดูแลอยู่ ได้จัดทำและพัฒนาผลิตภัณฑ์ถวายสังข์ที่ถูกต้องตามตำราทุกอย่าง ทำให้เราสามารถประกอบพิธีที่บ้านโดยใช้ของถวายที่มีส่วนประกอบถูกต้องได้อย่างสะดวก ถ้วยสังข์ [รัตนมงคล](#) เป็นเครื่องถวายสังข์ที่รวมเอาส่วนผสมของวัสดุต่างๆ ทั้ง 108 อย่างตามที่ระบุไว้ในตำรา ซึ่งเราสามารถนำมาใช้เผาใน [กระถางมงคล](#) ที่ทำด้วยทองแดงสำหรับพิธีถวายสังข์โดยเฉพาะ

คอร์สออนไลน์

ชมैयाยังได้จัดทำโปรแกรมออนไลน์เพื่อศึกษาเพิ่มเติม หากท่านสนใจ กรุณา [คลิกที่นี่](#) คอร์สนี้มีคำอธิบายโดยละเอียดว่าด้วยความหมายและประเด็นสำคัญต่างๆ ของการปฏิบัตินี้ โปรแกรมนี้ประกอบด้วยสื่อวิดีโอและเทปเสียงที่เพิ่มพูนความรู้ของท่านใน [การปฏิบัติพิธีถวายสังข์ฉบับย่อ](#) นอกจากนี้ เรายังมีเรื่องราวและคำอธิบายความหมายและหลักการของการปฏิบัตินี้อีกด้วย ในตอนท้าย โปรแกรมนี้จะมีข้อมูลรายละเอียดว่าด้วยส่วนผสมต่างๆ ของวัสดุที่ใช้ประกอบพิธีถวายสังข์ ท่านสามารถคลิกเพื่อสมัครโปรแกรมได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้